



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๙ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๓๕  
ที่ กษ ๑๐๐๒/ ๑ ๘๖๙ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ย้ายหน่วยนายทะเบียนของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดศูนย์ปฏิบัติการในระบบข้อมูลบุคลากร  
ภาครัฐ (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๑ - ๖ และศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับการประสานจากกรมบัญชีกลางขอให้โอนข้อมูลในระบบ  
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (Digital Pension) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์  
ให้หน่วยนายทะเบียน และหน่วยเบิกเป็นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ ๑ - ๖ ด้วยเหตุผล ดังนี้

๑. กรมบัญชีกลางจะยุบเลิกรหัสหน่วยนายทะเบียนและหน่วยเบิก ของศูนย์ปฏิบัติการ  
ทุกศูนย์ เพื่อความสะดวกในการโอนและการรับโอนข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

๒. ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์  
ให้จ่ายตรงจากระบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (Digital Pension)

๓. ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ที่อยู่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ ให้ส่งแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุง  
ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) ส่งให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการเกษตรที่ต้นสังกัด  
เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (Digital Pension)

๔. กรณีที่มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่อยู่ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ ลาออก  
จากราชการ เกษียณอายุราชการ ปลดออกจากราชการ และถึงแก่กรรม สามารถค้นหาข้อมูลในระบบข้อมูล  
บุคลากรภาครัฐ (Digital Pension) เพื่อความสะดวกในการขอรับเงินบำนาญ บำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน  
เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำเหน็จตกทอด

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ ทาง line application จากหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๗๐๘ ๕๗๔๐  
ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้ นางชนิษฐ์ภัคค์ คำแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
<http://www.person.doae.go.th> หรือ QR Code ด้านล่าง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรรณ คองภักษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



รายชื่อศูนย์  
ปฏิบัติการ



แบบฟอร์มในการ  
กรอกข้อมูล